



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง
ประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ราคากลางของงานจ้าง ในการสอบราคาในครั้งนี้ งบประมาณ งบประมาณ 1,816,000.- บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการสอบราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกัน หรือ
ไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น
(ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และการคำนวณราคากลาง จะนำราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
(ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 727,000.- บาท ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเดียวกัน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกัน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะพานหิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ ฯ หมู่ที่ 2 ต.สะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาราย
ใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตาม วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจน
อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว หากมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาจ้าง ในตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคา ชุดละ 1,500.-บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5641-3090 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sapanhin.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ วงษ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน